



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๖๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

\*\*\*\*\*



## รำลึก ๑๔ กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” ครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน



**วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์**ของทุกปี ถือได้ว่าเป็น**วันราชภัฏ** โดยมีประวัติความเป็นมาของวันราชภัฏ โดยสรุปดังนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสมัยที่ ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้ขยายขอบเขตการจัดการศึกษา ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง ให้สามารถจัดการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น (ต่อมาเปลี่ยนเป็นสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (สรภ.)) จึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า **“สถาบันราชภัฏ”** เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่สถาบันราชภัฏ

และต่อมาในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๘ ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้**อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ** นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ส่งผลให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ยกฐานะเป็น**มหาวิทยาลัยราชภัฏ** ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งจะสามารถปฏิบัติภารกิจของอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์

ชาวราชภัฏทุกคน รู้สึกล้มปิติและเทิดทูนนาม**“ราชภัฏ”** ตลอดจน**“ตราสัญลักษณ์”** ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม อีกทั้งยังยึดถือเป็นหลักชัยในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการดำเนินตามรอยพระยุคลบาท ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

★นางบุษยมาศ แสงเงิน ผอ.กองบริหารงานบุคคล แจ้งให้ทราบว่า ด้วยในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยจะมีพิธีการสำคัญ ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องสวมชุดเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีหมวกสำหรับใส่ในชุดเครื่องแบบพิธีการพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น กบค. จึงขอให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกท่าน มาดำเนินการเลือกขนาดหมวก ในวันที่ (๑๔ ก.พ.) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารทีปวิชัย มรพส.ส่วนทะเลแก้ว★★★★★★★★★★

# กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔

วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔	เวลา ๑๑.๓๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
	เวลา ๑๕.๐๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔	เวลา ๑๑.๓๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	เวลา ๑๕.๐๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔	เวลา ๑๑.๓๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
	เวลา ๑๕.๐๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔	เวลา ๑๑.๓๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
	เวลา ๑๕.๐๐ น.	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

## สภาคณาจารย์ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจประเด็นการจัดเสวนา

ดร.ลำเนา เขี่ยมสอาด ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. แจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดเสวนาสำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยประมาณ เดือน เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้ได้หัวข้อที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของอาจารย์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยทุกท่าน ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับประเด็นที่จะเสวนากัน ซึ่งในขณะนี้ได้ส่งแบบสำรวจไปยังคณะหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัดแล้ว (โปรดตอบและส่งคืนให้กับหน่วยงานของท่านโดยเร็ว จักขอบคุณยิ่ง) ทั้งนี้ทางสภาคณาจารย์ฯ จะได้นำไปวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อนำไปกำหนดเป็นประเด็นการจัดเสวนาต่อไป

## สำนักวิทยบริการฯ มรพส. ขอเชิญร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : รำลึกอดีต ตูบัจจุบัน วาดฝันสู่อนาคต”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุภา เอมหยวก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม: รำลึกอดีต ตูบัจจุบัน วาดฝันสู่อนาคต” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบ ๘๕ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องจากวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทาน “ตราพระราชลัญจกร” ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์ให้เป็นที่ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ การเสวนาวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรัช พิษพันธ์ และ ดร.ดวงนภา สราญรมย์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาให้กับบุคลากรที่สนใจทุกระดับให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนา ในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวบ.จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ และชมนิทรรศการ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักวิทยบริการฯ